

สรุปข่าวประจำวันที่ ๓ ส.ค. ๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- นวัตกรรมใหม่กรมป่าไม้ e-Tree “ค้าไม้ถูกกฎหมาย – เพิ่มพื้นที่สีเขียว” (ไทยรัฐ ๑ ส.ค. ๖๖ หน้า ๗)
- ภาพข่าว สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามความร่วมมือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ไทยรัฐ ๒ ส.ค. ๖๖ หน้า ๗)
- ชาวแม่สะเรียงค้านสร้างเหมืองพบข้อพิรุณอ้างว่าป่าเสื่อมโทรม (สยามรัฐ ๒ ส.ค. ๖๖ หน้า ๑๒)
- ผู้ว่าฯ นาดสางปมรุกภูทับเบิก ๔ ส.ค. นี้ (มติชน ๒ ส.ค. ๖๖ หน้า ๑๕)
- ทส. เชิดชูเกียรติพิทักษ์ป่าเสียสละปกป้องทรัพยากรฯ (ไทยรัฐ ๓ ส.ค. ๖๖ หน้า ๗)
- ภาพข่าว บมจ.แอสเซทไวส์ ปลุกต้นไม้เพิ่มผืนป่าชุมชนบ้านหลังเขา จ.กาญจนบุรี “Care the Wile” (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๒ ส.ค. ๖๖)
- ภาพข่าว ASW ปลุกต้นไม้เพิ่มผืนป่า ผ่านโครงการ “Care the Wild” (มติหู้น ๒ ส.ค. ๖๖ หน้า ๘)

สื่อออนไลน์

- นวัตกรรมใหม่กรมป่าไม้ e-Tree จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (ไทยรัฐ 1 ส.ค. 66)
www.thairath.co.th/news/local/2713750
- ทส. จัดงาน วันจนท.พิทักษ์โลก ชูเป็นวีรบุรุษปกป้องผืนป่าไทย (ข่าวสด 31 ก.ค. 66)
www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7792701

e-Tree (อี-ทรี)

นวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มระบบการลงทะเบียนต้นไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งเพื่อการค้าไม้ได้อย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจปลูกไม้มีค่ามากยิ่งขึ้น

พระราชกฤษฎีกาขยายใช้ระบบป่าไม้ทุกสิทธิ์การ 2484 มาตรา 7 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2562 โดยไม่หวังห้ามผู้ขุดในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองสามารถตัดไม้ไปใช้สอย หรือเพื่อการค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา ไม้พะยูง ฯลฯ

ร.ร.บ.สวนป่าได้ โดยเทคโนโลยี e-Tree จะอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจของตนเอง ทั้งการปลูก คัด กิ่ง และอำนวยการตัดไม้ที่ปลอดภัยตามกฎหมายของตัวเอง สามารถใช้ใบการออกอ้อยไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีไม้พะยูง ฯลฯ



“การอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยได้มากกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2569 เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีความสำคัญและเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างมากของกรมป่าไม้ แพลตฟอร์ม e-Tree เป็นแนวทางที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-free products Regulation) : EUDR หรือ Regulation (EU) 2023/1815) ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 7 กลุ่ม ได้แก่ โกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ถั่วเหลืองและข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงในระบบฐานข้อมูลและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบภายใต้ความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ผลิตนั้นไม่ได้ทำมาจาการทำลายป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการทลายพื้นที่ป่าและลดการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงในการทำลายป่าเข้ามาในอียู ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ธ.ค.2567

เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนต้นไม้หรือ e-Tree ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลของต้นไม้ที่ได้รับบริการพัฒนาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนต่างๆในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การปลูกจนถึงการตัดจำหน่ายและยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาได้อย่างรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาการตัดอ้อยป่าและการค้าขายไม้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้เกษตรกรสามารถปลูกไม้มีค่าเพื่อจำหน่ายสามารถเก็บข้อมูลของป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจ ที่ปลูกเพื่อการค้าและสามารถจัดการในห่วงโซ่อุปทานได้อย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์ได้อย่างครบวงจร

นวัตกรรมใหม่กรมป่าไม้ e-Tree “ค้าไม้ถูกกฎหมาย - เพิ่มพื้นที่สีเขียว”

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

ชื่อไม่มีค่า โดยเฉพาะผู้ค้าต่างประเทศ จะมั่นใจว่าไม้ที่นำมาขายเป็นไม้ที่ถูกตัดอย่างถูกต้องหรือไม่ ได้ถูกตัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุ กรมผลิตหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินสำหรับเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน กรมป่าไม้และองค์กร วิชาการและกรมเกษตร (FAO) ต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ใน e-Tree และการนำไม้มีค่าไปใช้ในกระบวนการผลิตไม้เศรษฐกิจ

หรือคนตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงรวมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม e-Tree ขึ้นเพื่อรองรับการลงทะเบียนการปลูกไม้เศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นที่ดินเป็นสวนป่าตาม ป.ศ.บ. ซึ่งสอดคล้องกับประกาศใน

e-Tree ไปกระทำการสนับสนุนการบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้เชิงเกษตรการค้าค้าไม้ถูกกฎหมายสามารถตรวจสอบย้อนกลับและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบภายใต้ความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ผลิตนั้นไม่ได้ทำมาจาการทำลายป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการทลายพื้นที่ป่าและลดการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงในการทำลายป่าเข้ามาในอียู ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ธ.ค.2567



e-Tree ยังช่วยให้ผู้ปลูกต้นไม้ 1-2 ต้นที่ขึ้นทะเบียนกับ e-Tree โดยไม่จำเป็นต้องมีสวนป่าสามารถนำไม้ไปขายได้ทั้งขึ้นเป็นการเดิมพันชนิดไม้ที่ไม้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่าได้อีกด้วย



โดยล่าสุด กรมการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ออกมาตรการต่างประเภทยกเว้นการนำเข้าไม้เศรษฐกิจ (e-Tree) ได้ออกระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสวนป่า

ระบบ Self-Declaration Plus (SD+) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยประชาชนสามารถเตรียมข้อมูลและแจ้งระบบข้อมูลของตนเอง (CSA) ของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนในเบื้องต้น การจัดการและรายงานข้อมูลของสวนป่าแก่กรมป่าไม้ ผ่าน QR code และระบบ Self-Declaration Plus (SD+) ได้อีกด้วย

ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรสำคัญที่สุดคือเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน



สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามความร่วมมือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชุมชนกับ เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ประธานมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย.

ชาวแม่สะเรียงค้านสร้างเหมือง พบข้อพิรุธอ้างว่าป่าเสื่อมโทรม

แม่ฮ่องสอน :ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทเอกชนกำลังขอประทานบัตรเหมือง แต่บริเวณดังกล่าว เป็นป่าแหล่งต้นน้ำและอยู่ติดกับชุมชน และตัวอำเภอแม่สะเรียง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาคัดค้านอย่างกว้างขวาง โดยพื้นที่บริเวณนี้เคยมีการทำเหมือง มาเมื่อราว 20 ปีก่อน ต่อมาชาวบ้าน ได้ประท้วงจนการทำเหมืองยุติลง โดยสิ้นป่าบริเวณนี้เป็นป่าสงวนอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ในปัจจุบันพื้นที่ป่าได้ฟื้นตัวโดยมีต้นเต็งและรังขึ้นอยู่กรครึม และกลายเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลของชุมชน

นายอดุลย์ พะยอมดง ชาวบ้านโป่งดอยช้างซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่กำลังจะได้รับประทานเหมือง กล่าวว่า พื้นที่ป่าบริเวณนี้ชาวบ้านแม่สะเรียง ได้เคลื่อนไหว และจัดประชุมคัดค้าน นอกจากนี้ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทราบว่าการคัดค้านในการคัดค้านประทานบัตรได้ส่งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งหากจะลงมาทำประชาคมเมื่อไหร่ ชาวบ้านก็ไม่เอาอยู่ดีชาวบ้านได้สอบถามว่า

เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีนี้จะสามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้หรือไม่เพื่อประสานกับผู้ประกอบการว่าควรยุติเรื่องนี้เลยได้หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นป่าต้นน้ำลำธารของชุมชนเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ 300 กว่าหลังคาเรือน รวมถึงกรมทหารพรานที่ 36 ก็นำน้ำไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้

“ประชาชนชาวแม่สะเรียงห่วงเรื่องผลกระทบ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่จะถูกทำลาย หากมีการระเบิดหินก็จะมีแรงสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา โรงเรียนธารทิพย์ วัดถ้ำ และที่ว่าการอำเภอจากตรงนี้ไปที่หมู่บ้านเป็นห่างกันเพียง 700 เมตร ถึงโรงเรียน 1 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ก็ไม่เกิน 2 กิโลเมตรเท่านั้น เราอยากให้ผู้ประกอบการ ยกเลิกโครงการ เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งการในการยกเลิกเป็นอำนาจของท่านผู้ว่าฯ หรืออุตสาหกรรมจังหวัด อยากให้ประสานกันให้ยกเลิกไป หากไม่ยกเลิกชาวบ้านก็จำเป็นต้องยกระดับไปอีก เพราะเราได้คุยได้ประชุมกันแล้ว พื้นที่นี้เราจะไม่นอนุญาติให้เลยหากเข้ามาจะมีการชุมนุมเป็นเรื่องใหญ่”นายอดุลย์กล่าว

ผู้ว่าฯนัดสาธิตปลูกกุ๊ยทับเบิก4สค.นี้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายภุชงค์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงกรณีมีการปลูกสร้างอาคารที่พักรีสอร์ต บริเวณผาหัวสิงห์ กุ๊ยทับเบิก จนทำให้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้บุกรุก และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล มีเดียว่าปล่อยให้มีการปลูกสร้างได้อย่างไรว่า บริเวณผาหัวสิงห์อยู่ในเขตความดูแลของกรมอุทยานฯและกรมป่าไม้ ในส่วนของทางจังหวัด เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมวันที่ 4 สิงหาคมนี้ เชิญสำนักจัดการบริหารทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (พิษณุโลก) เข้าร่วมด้วย ตั้งธงไว้ว่าจะต้องดำเนินการสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ แต่กฎหมายอุทยานฯมีอำนาจหรือได้อยู่แล้ว เพราะไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด จึงน่าจะตั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ เพียงแต่ขั้นตอนการรื้อถอนจะต้องรอคำสั่ง หรือใช้อำนาจกรมอุทยานฯ รวมทั้งใช้คำสั่ง คสช.ที่ 35/2559

ในการรื้อ จะมีการพิจารณาในวันที่ 4 สิงหาคมนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวถึงประเด็นกรณี กอ.รมน.ให้จังหวัด ทบพวนนโยบายการอนุญาตสร้างรีสอร์ต โทมส์เตย์ก่อนแล้วยื่นจดแจ้งภายหลังว่า การจดแจ้งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงแรม พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับจดแจ้ง ฉะนั้น การรับแจ้งไม่อนุญาตหากผู้ยื่นจดแจ้งมีบ้านหลังหนึ่งและสร้างห้องให้พัก ถ้าไม่เกิน 4 ห้อง ก็มาแจ้งทางพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับแจ้งไว้ และส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ ยกตัวอย่างกุ๊ยทับเบิก คณะกรรมการรับแจ้งระดับอำเภอ มีป่าไม้อยู่ด้วย พอรับแจ้งเสร็จจะส่งข้อมูลมาที่จังหวัด จากนั้นข้อมูลผู้ยื่นจดแจ้งจะถูกส่งให้ทางป่าไม้ ป่าไม้หรืออุทยานฯ มีหน้าที่ตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกหรือไม่ หรือผิดตามกฎหมายอื่นหรือไม่

ทส.เชิดชูเกียรติพิทักษ์ป่าเสียสละปกป้องทรัพยากรฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวในงาน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2566” ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้พิทักษ์ป่า 26,400 คน แบ่งเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 20,275 คน กรมป่าไม้ 5,737 คน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 888 คน ที่ผ่านมา ทส.ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน 444 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิต 199 ราย ได้รับบาดเจ็บ 245 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,684,983 บาท ซึ่งการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดย ทส.ได้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และการสนับสนุนยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐานและลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการเข้าปะทะกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

เนื่องจากความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ปัจจุบันกรมอุทยานฯ ยังผลักดันปรับฐานเงินเดือนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี ทช. รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า งานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2566 เพื่อประกาศเกียรติคุณและระลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หุ้น-การเงิน

วันที่: พุธ 2 สิงหาคม 2566

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4009

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 26.66

Ad Value: 39,990

PRValue (x3): 119,970

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: "บมจ.แอสเซทไวส์ ปลุกต้นไม้เพิ่มผืนป่าชุมชนบ้านหลังเขา จ.กาญจนบุรี ผ่านโครงการ..."



“บมจ. แอสเซทไวส์ ปลุกต้นไม้เพิ่มผืนป่าชุมชนบ้านหลังเขา จ.กาญจนบุรี ผ่านโครงการ “Care the Wild” – ประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานฯ โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บมจ. แอสเซทไวส์ นำโดย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพันธมิตรผู้บริหารจากกรมป่าไม้ นักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขากว่า 30 คนร่วมเรียนรู้การปลูกและการดูแลต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักต้นไม้แก่เยาวชน ภายใต้โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องที่ บมจ. แอสเซทไวส์ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในโครงการ รวมแล้วกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ ด้วยพันธุ์ไม้กว่า 17 ชนิด โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้

มิติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 2 สิงหาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: -

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 24.93

Ad Value: 8,725.50

PRValue (x3): 26,176.50

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ภาพสังคม: ASW ปลูกรักษ์ต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า ผ่านโครงการ "Care the Wild"



ASW ปลูกรักษ์ต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า ผ่านโครงการ "Care the Wild"

ประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานฯ โครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บมจ. แอสเซทไวส์ นำโดย วุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพันธมิตรผู้บริหารจากกรมป่าไม้ นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขา กว่า 30 คน ร่วมเรียนรู้การปลูก และการดูแลต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกรักต้นไม้ แก่เยาวชน ณ ป่าชุมชนบ้านหลังเขา อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี นับเป็นปีที่ 2 ที่ บมจ.แอสเซทไวส์ สนับสนุนการปลูกรักษ์ต้นไม้ในรวมแล้วกว่า 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ ด้วยพันธุ์ไม้กว่า 17 ชนิด





📅 1 ส.ค. 2566 05:35 น.

ข่าว > กว๊านไทย | ไทยรัฐฉบับพิมพ์

นวัตกรรมใหม่กรมป่าไม้ e-Tree จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

e-Tree (อี-ทรี) นวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มระบบการลงทะเบียนต้นไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ทั้งเพื่อการค้าไม้อย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนใจปลูกไม้มีค่ามากยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์ม e-Tree ยังจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการแสดงสิทธิการครอบครองไม้ที่ถูกต้องหรือสำแดงความถูกต้องของไม้ด้วยตัวเอง (Self-declaration:SD) เพื่อเป็นฐานข้อมูลปริมาณไม้มีค่าแต่ละชนิดสำหรับเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ปลูกและผู้ต้องการซื้อไม้มีค่า โดยเฉพาะคู่ค้าต่างประเทศ จะมั่นใจว่าไม้ที่นำมาขายเป็นไม้ที่ถูกต้องอยู่ในระบบไม่ได้ถูกลักลอบตัดจากป่าเพื่อนำมาขาย

แพลตฟอร์ม e-Tree ยังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปลูก การตัด การเคลื่อนย้ายไม้ การขายไม้และการรับรองไม้โดยเฉพาะที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ น.ส.3 น.ส.3 ก โฉนด และ ส.ค.1 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ ๒๒๖ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2562 โดยไม้หวงห้ามทุกชนิดในที่ดิน

กรรมสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองสามารถตัดนำไปใช้สอย หรือเพื่อค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ



“การอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยให้ได้มากกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2569 เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีความสำคัญและเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างมากของกรมป่าไม้ แพลตฟอร์ม e-Tree เป็นแนวทางหนึ่งที่ต้อง เหมาะสมและสอดคล้องการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน กรมป่าไม้และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม e-Tree ขึ้นเพื่อรองรับการลงทะเบียนการปลูกไม้เศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่าได้ โดยแพลตฟอร์ม e-Tree จะอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจของตนเอง ทั้งการปลูก ตัด ค้า และยังสามารถจัดทำหนังสือสำคัญความถูกต้องด้วยตนเอง สำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อนและแบบน้ำหนัก/ปริมาตร อัตโนมัติจากข้อมูลต้นไม้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน e-Tree และกรมป่าไม้ยังใช้ข้อมูลในระบบ e-Tree ไปวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้เข้าถึงตลาดการค้าไม้ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับมาตรการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งแนวโน้มจะมีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกันทั่วโลก สินค้าไม้ที่ต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะวางขายได้” นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยถึงความสำคัญของแพลตฟอร์ม e-Tree

โดยล่าสุด กรมเจรจาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ออกมาระบุว่า สหภาพยุโรป(อียู) ได้ออกระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-free products Regulation : EUDR หรือ Regulation (EU) 2023/1115) ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 7 กลุ่ม ได้แก่ โค โกลี กาแฟ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ถั่วเหลืองและไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จะต้องลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบภาพถ่ายดาวเทียมว่าสินค้านั้นผลิตบนพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าหรือทำให้ป่าเสื่อมโทรมหรือไม่ เพื่อลดการทำลายพื้นที่ป่าและลดการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงในการทำลายป่าเข้ามาในอียู ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 30 ธ.ค.

2567



นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น ระบบการลงทะเบียนต้นไม้ในแพลตฟอร์ม e-Tree จะช่วยให้ผู้ประกอบการผู้ขายใช้เอกสารแสดงได้ว่าเป็นสินค้าตรงตามระเบียบที่อียูกำหนด ระบบการลงทะเบียนต้นไม้หรือ e-Tree ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลของต้นไม้ให้ได้รับการพัฒนาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การปลูกจนถึงการตัดจำหน่ายและยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาได้อย่างรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้และการขนย้ายไม้อย่างผิดกฎหมายได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้เกษตรกรสามารถปลูกไม้มีค่าเพื่อจำหน่าย สามารถเก็บข้อมูลของป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจ ที่ปลูกเพื่อการค้าและสามารถจัดการใบอนุญาตและเอกสารต่างๆ ผ่านออนไลน์ได้อย่างครบวงจร

ด้าน นายบุญสุธีร์ จีระวงศ์พานิช ผอ.สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม e-Tree ยังช่วยให้ผู้ที่ปลูกต้นไม้ 1-2 ต้นที่ขึ้นทะเบียนกับ e-Tree โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสวนป่าสามารถนำไม้ไปขายได้ ทั้งยังเป็นการเติมเต็มชนิดไม้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้อีกด้วย

“การลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree จะทำให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งได้มีเพื่อนนักเรียนได้ เช่น พ่อเด็กปลูกต้นไม้ไว้หลังบ้านนานแล้ว แต่วันนี้ไม่มีเงินซื้อเพื่อนนักเรียนให้ลูก จะให้เขาไปกู้เงินมาซื้อหรือให้เขาตัดต้นไม้ที่ปลูกไว้หลังบ้านมาขาย โดยแจ้งให้คนซื้อมาตัดต้นไม้ผ่านระบบ e-Tree ทำอย่างนี้ จะทำให้เด็กมีเพื่อนนักเรียนและมีข่าวกลางวันกินไปอีกหลายเดือน” ผอ.สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กล่าว

“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่า ระบบ e-Tree จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการแสดงสิทธิการครอบครองไม้ที่ถูกต้อง เป็นฐานข้อมูลปริมาณไม้มีค่าแต่ละชนิดสำหรับเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ปลูกและผู้ต้องการซื้อไม้มีค่า

ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกร

สำคัญที่สุดคือเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศไทยเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน.

ทส. จัดงาน 'วันจวนท.พิทักษ์ป่าโลก' ชูเป็นวีรบุรุษปกป้องผืนป่าไทย



31 ก.ค. 2566 - 15:38 น.

ทส. จัดวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ปี 2566 รำลึกคุณงามความดี ความเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า วีรบุรุษปกป้องผืนป่าไทย

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2566 " World Ranger Day 2023 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายวรารุช กล่าวว่า เจ้าพิทักษ์ป่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ส่วนหนึ่งแลงมาด้วยการอุทิศตนปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลำบากและเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อันจะหาผู้ปฏิบัติได้น้อย ถือเป็นภาระกระทำอันมีเกียรติ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู ภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นงานหนักที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สูง ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิทักษ์ป่ารวมทั้งสิ้น 26,400 คน แบ่งเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 20,275 คน กรมป่าไม้ 5,737 คน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 388 คน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาก กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน 444 ราย แบ่งเป็นเสียชีวิต 199 ราย บาดเจ็บ 245 ราย ซึ่งได้จ่ายเงินช่วยเหลือรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 11,684,983 บาท

